

เลดี้ แรลลี่ ทริป ‘รักจิงสุพรรณบุรี’ ชวนสาว ๆ ยกแก๊งค์แข่งแรลลี่ ‘เที่ยวสุขใจ ไกลแค่เอื้อม’



ครั้งแรกกับการจัดกิจกรรมแรลลี่ “รักจิงสุพรรณบุรี” ภายใต้โครงการ “เที่ยวสุขใจ ไกลแค่เอื้อม” ชวนสาว ๆ ยกแก๊งค์ร่วมแข่งขัน “เลดี้ แรลลี่ ทริป” เส้นทางกรุงเทพฯ -สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัด ธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวนา พร้อมดารานักแสดงสาวจากช่อง 3 ร่วมการแข่งขัน ปิดทริปด้วยปาร์ตี้ยามค่ำคั่นและสนุกกับมินิคอนเสิร์ต นุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ ปราโมช ปาทาน ณ โรงแรมสองพันบุรี รายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี และมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมแรลลี่ “รักจิงสุพรรณบุรี” ภายใต้โครงการ “เที่ยวสุขใจ ไกลแค่เอื้อม” โดยมี นายบารมี เทียงธรรม ประธานสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (yec) ภายใต้สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เลดี้ แรลลี่ ทริป และ นายธีรศักดิ์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมให้รายละเอียด พร้อมเชิญชวนสาว ๆ ร่วมกิจกรรมแรลลี่ผู้หญิงที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

นายบารมี เทียงธรรม ประธานสมาคมนักธุรกิจรุ่นใหม่ (yec) ภายใต้สมาคมหอการค้าแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานจัดการแข่งขัน เลดี้ แรลลี่ ทริป กล่าวว่า กิจกรรมแรลลี่ “รักจิงสุพรรณบุรี” เกิดขึ้น เพราะตัวเขารักจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด และอยากเชิญชวนให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันสำนึกกับบ้านเกิดเช่นเดียวกัน โดยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดónรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้ชุมชน อีกทั้ง ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวดีมีธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวนา ที่ชาวสุพรรณบุรีควรร่วมกันรักษาไว้

“ที่ผมและทีมงานตัดสินใจจัดกิจกรรม เลดี้ แรลลี่ ทริป เชิญชวนเฉพาะสาว ๆ ให้มาร่วมสนุกกับการแข่งขันแรลลี่ เนื่องจากว่าเป็นเส้นทางแข่งขันที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และผู้หญิงส่วนใหญ่จะสนุกกับกิจกรรม ชิม ชม แซะ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย มากกว่าผู้ชาย ผมอยากให้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวของคนไทย ไม่ใช่แค่จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดอื่นๆ เท่านั้น นอกจากนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูธร และมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นมูลนิธิฯ ที่ครอบครัวผมดูแลอยู่”

ประธานจัดการแข่งขัน เลดี้ แรลลี่ ทริป ยังกล่าวอีกว่า เส้นทางการแข่งขันเริ่มจากกรุงเทพฯ ไปยังแหล่งท่องเที่ยว

ของจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทยานมังกรสวรรค์ วัดป่าเลไลยก์ ชมสวนอินทผลัม เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาที่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียไ้) สัมผัสความหัตถกรรมของปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม ที่อุโมงค์ปลา บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ซุปปิ้งอาหาร ขนม และของพื้นถิ่นที่ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี และมาลิ้นสุดที่โรงแรมสองพันบุรี โดยมี ดารานักแสดงสาวจากช่อง 3 ณิชชา ณีฎฐณิชา และ แพทริเซีย ธัญชนก, เน็ตไอดอลชื่อดัง ภา ภาวิณี, พลอย ฉัตรญาดา ร่วมการแข่งขัน ปิดท้ายกับปาร์ตี้ยามค่ำและมินิคอนเสิร์ตจาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และ ปราโมช ปาทาน พร้อมทั้งการประกวด Angle Rally Trip จากการไหวตสาวสวยที่มาร่วมปาร์ตี้ โดยมี อาร์ต พศุตม์ เป็นพิธีกรตลอดงาน

ด้าน นายธีรศานต์ สหสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดสุพรรณบุรี มาจากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นรายได้ของคนในชุมชน รวมทั้งทำให้เกิดการท่องเที่ยวในมุมใหม่ เป็นการท่องเที่ยวสวัสดิวิถีไทยที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำลังรณรงค์โครงการ “เที่ยวสุขใจ ใกล้เคียง” และจังหวัดสุพรรณบุรี ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของเรา และเราก็เน้นให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเที่ยวซ้ำอีก

แรลลี่ “รักจังสุพรรณบุรี” ภายใต้โครงการ “เที่ยวสุขใจ ใกล้เคียง” สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fan Page : รักจังสุพรรณบุรี ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 บาท (2 ท่าน) และ 2,500 บาท (4 ท่าน) ราคานี้รวมอาหาร ที่พัก และบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต รับประทานอาหาร 150 คันเท่านั้น ส่วนหนุ่มๆ ที่อยากมาชมคอนเสิร์ต บัตรราคา 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนพร จำปาเงิน 098-259-2848 อีเมลล์ jeabta28@hotmail.com